

- ๖. พระยาอรรณภวียนินพนธ์
 - ๗. หลวงอรรณปรีชาอนุปกาว
- จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๐

พลเอกสุทัศน์ สุทธิสารบรรณกร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๘/๒๕๐๐ (วิสามัญ)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๕.๓๐ นาฬิกา

พลเอก สุทัศน์ สุทธิสารบรรณกร ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าว
 เปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขยาย
 กำหนดเวลาเดบิตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๐๑ กับกำหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีของรัฐบาลเพื่อใช้จ่ายใน
 การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๐๐ (คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นการ
 ด่วน)

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐

นายเสวริม วิจิณญ์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลง
เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสำคัญว่า ตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ คณะรัฐมนตรีจะ
ต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๑ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐
แต่โดยที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเพิ่งเข้ารับบริหารราชการแผ่นดินและ
เป็นการชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่อาจเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้มีโอกาสพิจารณาางงบประมาณได้ตาม
ความเหมาะสม จึงสมควรขยายเวลาเสนอร่างพระราชบัญญัติงบ
ประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

อนึ่งระหว่างที่ยังมิได้ประกาศใช้งบประมาณใหม่ รัฐบาลมีความ
จำเป็นต้องใช้เงินค้ำชุนาคารแห่งประเทศไทยตามจำนวนที่เบิกเกินบัญชี
ซึ่งจะต้องใช้คนตามกฎหมาย กับเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน แต่เนื่องจากเงินรายได้จากการเก็บภาษีอากรตามกฎหมายอาจ
ไม่พอกับรายจ่ายในบางขณะ จึงจำเป็นต้องขอเบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้จ่ายก่อนตามความจำเป็น

เล่ม ๑๙ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐

ที่ประชุมตงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่อง
จากคณะรัฐมนตรีเสนอขอให้พิจารณารวดเคียวซึ่งที่ประชุมอนุมัติ จึง
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ จนจบร่าง และใน
วาระที่ ๓ ตงมติให้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

ครั้นแล้ว พลเอก สุทธิ สุทธิสารบรรณกร ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่
๓, ๔, ๕ และ ๖/๒๕๐๐ (วิสามัญ)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง

ต่อจากนั้น พลเอก สุทธิ สุทธิสารบรรณกร ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกจากตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๐๐ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับฉบับนี้ในวาระที่ ๒ จนจบร่าง
และในวาระที่ ๓ ตงมติให้ประกาศใช้บังคับได้

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ประเสริฐ บัณฑิตคุณ

รองเลขาธิการ ดงชอแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร